

4 Thái Bình

GẶP MẶT CÁN BỘ QUÂN ĐỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang tỉnh; đại biểu các tướng lĩnh quân đội quê hương Thái Bình và gần 1.000 sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thông tin tình hình thời sự chính trị nổi bật thế giới, khu vực, trong nước; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân

giai đoạn 2009 - 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và khẳng định trong thành công chung của tỉnh có đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, các sĩ quan quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình rất trân trọng và tự hào về những thành tích, chiến công

của các lực lượng vũ trang và cán bộ, chiến sĩ quê hương Thái Bình đạt được trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở đâu, trên bất cứ mặt trận nào, dù phải đối mặt với kẻ thù hay gặp khó khăn, gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ quân đội quê hương Thái Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc và tô thắm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; các đơn vị quân đội

đóng quân trên địa bàn đã kê bề vãi sát cánh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa Thái Bình không ngừng phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, với bản lĩnh, kinh nghiệm được bồi luyện trong chiến tranh, trong quân đội và bằng uy tín, tâm huyết, trách nhiệm đối với sinh, cán bộ, chiến sĩ quân đội quê hương Thái Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc và tô thắm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương.

ĐẢNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY,

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã kê bề vãi sát cánh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa Thái Bình không ngừng phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, với bản lĩnh, kinh nghiệm được bồi luyện trong chiến tranh, trong quân đội và bằng uy tín, tâm huyết, trách nhiệm đối với sinh, cán bộ, chiến sĩ quân đội quê hương Thái Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc và tô thắm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương.

binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Thái Thụy. Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy.

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Thái Thụy đã có chuyển biến, đạt hiệu quả tích cực. Các phong trào thi đua được tổ chức, phát động với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện. Điển hình như các phong trào: Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; không xả rác thải nhựa ra biển; Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển... Việc tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến thực sự phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua góp phần đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới năm 2019; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Công tác khen thưởng cũng có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên rõ rệt, ưu tiên khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất. Năm 2018 và 11 tháng năm 2019, toàn huyện có 11 tập thể, cá nhân được trung ương khen thưởng; 110 tập thể, cá nhân được cấp tỉnh

với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố các tổ chức tự quản của nhân dân; tiếp tục đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Đại diện cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh đã phát biểu ý kiến, bày tỏ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu để mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời, tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

khen thưởng; trên 4.200 tập thể, cá nhân được cấp huyện khen thưởng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về việc lựa chọn, phát động phong trào thi đua; việc huy động và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; công tác khen thưởng, nhất là ở cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Đuộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Thái Thụy đã đạt được thời gian qua đồng thời đề nghị huyện tập trung tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai các văn bản về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành. Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước các cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Các đồng chí cũng ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của huyện, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi thăm và khảo sát tại Doanh nghiệp Phương Nam, xã Thái Thượng và nhà máy đóng tàu Đại Dương, xã Thụy Hải (Thái Thụy).

THU HIỆN

đơn vị do cơ quan, đơn vị mình phụ trách để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 là tổ chức thành công đại hội đại biểu bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

9km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, điểm cuối tại km43+577 đầu nối với điểm đầu dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.872 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.

Để thực hiện dự án, về mặt bằng sẽ phải giải phóng, thu hồi đất của 6 xã thuộc huyện Thái Thụy, 13 xã thuộc huyện Tiền Hải và 1 xã thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Thời gian qua, hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã giải phóng được 29,3/34,3km, trong đó đã bàn giao cho nhà đầu tư 27,3/34,3km.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao UBND hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp và thi công hoàn thành hạ tầng các điểm tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải làm tốt công tác lập quy hoạch các khu đất để tạo nguồn cho dự án. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để chi trả cho các phương án mặt bằng đã được phê duyệt. Liên danh nhà thầu khẩn trương phê duyệt tiến độ kỹ thuật để triển khai thi công bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng tiến độ đề ra.

THÁI THUY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất và công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện năm 2019, nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện...

ĐIỀU TRA KHÁM PHÁ...

(*Tiếp theo trang 1*)

quản lý thị trường, thanh tra, hải quan đã triển khai đồng bộ công tác nắm tình hình và địa bàn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó tham mưu cho các cấp, các ngành mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm. Trong năm 2019 đã điều tra khám phá 811 vụ, 2.219 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (vượt chỉ tiêu đề ra), trong đó trọng án đạt 100%; xác lập 47 chuyên án, triệt xóa 31 ổ nhóm với 147 đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen; phát hiện 52 vụ, 72 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng và đã khởi tố 16 vụ, 32 bị can; triệt xóa 11 đường dây, 71 điểm phức tạp về ma túy, bắt 461 vụ, 681 đối tượng, thu trên 20kg ma túy các loại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ban chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống tội phạm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng 7 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: **Công an tỉnh Thái Bình**.
Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại/fax/email: 069.2768.888
Thông báo mời thầu mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã năm 2019:
1. Tên gói thầu: Mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã năm 2019.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.629.485.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã năm 2019.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Tên dự án: Mua sắm xe mô tô trang bị cho lực lượng Công an xã năm 2019.
3. Nguồn vốn: Kinh phí Bộ Công an cấp năm 2019.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình. Đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 069.2768.888
8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh ngân hàng hoặc nộp tiền mặt bảo lãnh dự thầu.
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 21 tháng 12 năm 2019.

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều 18/12, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Đuộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả. Các phong trào thi đua như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau... đã được các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực, bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích. Đến nay, tỉnh có 100% số xã và

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,3%; tổng giá trị sản xuất ước tăng 14% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,85%. Công tác khen thưởng bảo đảm đúng luật, chính xác, khách quan, minh bạch. Từ năm 2018 đến tháng 11/2019, toàn tỉnh có trên 300 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước; trên 3.300 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh; phong vụ, và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 45 mẹ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về quy trình xét khen thưởng, đổi mới trong lựa chọn, tổ chức các phong trào thi đua...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có thay đổi, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xét khen thưởng, tỉnh luôn quan tâm khen thưởng cấp cơ sở, người lao động trực tiếp, bảo đảm khách quan, chính xác, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Đuộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội

Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong Khối năm 2019 đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí cũng thống nhất với 4 nhiệm vụ mà Khối đã đề ra cho năm 2020, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức

các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị... để động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2020. Các cơ quan, đơn vị bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung định hướng phong trào thi đua vào những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, nắm tình hình ở các địa phương,

công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp; việc khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét thi đua năm 2019, thống nhất bầu Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí Trưởng Khối và Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác tài chính

Ngày 18/12, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác tài chính cho 170 chủ tịch công đoàn, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt 2 chuyên đề về công tác kiểm tra và tài chính công đoàn. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như: quy chế hoạt động tập kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra; một số nghị quyết, quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn cơ sở thu, chi kinh phí công đoàn,

Tập huấn tiền hôn nhân cho thanh niên

Trong hai ngày 17 - 18/12, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn tiền hôn nhân cho hơn 100 học sinh, sinh viên nhà trường.

5 chuyên đề được các bác sĩ đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các giảng viên, báo cáo viên của Trung tâm Thanh thiếu niên trung ương chuyển tải gồm: những điều cần chuẩn bị trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ từ 0 - 36 tháng tuổi, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật

Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong hai ngày diễn ra tập huấn, các học viên còn được tham gia thảo luận nhóm và cùng chia sẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân, tổ chức cuộc sống gia đình.

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ kiến thức, nâng cao kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cũng như định hướng cho thanh niên trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, nâng cao ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng xã hội.

TŨ ANH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG